

NGHỊ QUYẾT
Về mục tiêu phấn đấu tiết kiệm từ nay
đến cuối năm 1978

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Qua một năm thực hiện nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố (khóa 1, kỳ họp thứ 2 – ngày 5-8/9/1977) “Về phát động phong trào cần kiệm xây dựng đất nước – xây dựng thành phố, chống lười biếng, lãng phí, tham ô, móc ngoặc, ăn cắp tài sản xã hội chủ nghĩa”, tuy đã có thu được một số kết quả nhứt định, nhưng tình trạng lãng phí về vật tư, tiền vốn, lao động vẫn còn phổ biến và có nơi rất trầm trọng. Nguyên nhân chủ yếu gây ra tình trạng lãng phí này, là do các cơ quan, đơn vị, xí nghiệp, các ngành, các cấp chưa nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của chính sách tiết kiệm – một chính sách lớn của Đảng và Nhà nước – chưa nghiêm chỉnh chấp hành các chế độ, nguyên tắc sử dụng vật tư, tài chính, lao động... do Nhà nước đã đề ra;

Để đáp ứng phục vụ yêu cầu của thành phố trong tình hình mới hiện nay, thực hiện Nghị quyết 6 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, sau khi nghe báo cáo của ông Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.- Mục tiêu phấn đấu tiết kiệm trước mắt:

a) Về lương thực:

1/ Ngành lương thực cần tập trung mọi khả năng, lực lượng, phương tiện, đảm bảo chế biến 80% bột mì thành mì sợi và bánh mì để phân phối cho cán bộ và nhân dân theo tiêu chuẩn quy định hàng tháng; tổ chức chế biến các loại mầu có chất bột thành thức ăn phục vụ cho cán bộ và nhân dân lao động.

2/ Phát động phong trào trồng mầu ở những nơi có điều kiện trong thành phố, thực hiện khẩu hiệu “tác đất tác vàng” để tăng thêm nguồn lương thực, thực phẩm nhằm cải thiện đời sống nhân dân lao động thành phố.

3/ Ngành phục vụ ăn uống – thương nghiệp cần nghiên cứu quy định nơi phục vụ ăn uống cho khách vắng lai; tăng cường hệ thống phục vụ ăn sáng, ăn trưa cho cán bộ công nhân viên Nhà nước tại nơi làm việc và tại các cửa hàng ăn uống quốc doanh, hợp tác xã.

4/ Các ngành lương thực – vật tư – thương nghiệp kết hợp chặt chẽ với cơ quan an ninh, chính quyền các cấp:

- Kiểm tra hộ khẩu, danh sách mua lương thực, hàng cung cấp của Nhà nước, bài trừ tận gốc việc khai báo danh sách sai sự thật để ăn cắp lương thực của Nhà nước.

- Quản lý chặt chẽ thị trường, chống mọi hành vi đầu cơ, tích trữ, nâng giá lương thực – thực phẩm một cách quá đáng; cương quyết trừng trị những kẻ làm ăn phi pháp trong việc chế biến các loại mầu có chất bột để tiêu thụ

ngoài thị trường; hạn chế nạn ăn chơi xa xỉ, gây khó khăn thêm cho Nhà nước và nhân dân về lương thực - thực phẩm.

Cấm nấu rượu bằng gạo

b) Về nhiên liệu:

1/ Thực hiện đúng định mức xăng dầu trong vận tải, đảm bảo số lượng xăng dầu tiêu thụ phải phù hợp với khối lượng hàng hóa vận chuyển theo hợp đồng và cự ly cây số quy định.

2/ Thực hiện đúng chế độ quy định về tiêu chuẩn sử dụng xe du lịch và xăng theo chỉ thị 52 của Ủy ban nhân dân Thành phố, đảm bảo tiết kiệm tối đa xăng dầu phục vụ cho sản xuất công nông nghiệp.

Ủy ban Kế hoạch, Sở Tài Chánh thành phố có nhiệm vụ cấp phát và kiểm tra việc thực hiện chế độ, tiêu chuẩn xăng, xe du lịch của các Sở, Ban, Ngành, quận, huyện và các đơn vị cơ sở, có kiên nghị xử lý đối với các đơn vị, cá nhân không chấp hành đúng chế độ, tiêu chuẩn quy định.

3/ Các ngành an ninh, vật tư cần có biện pháp có hiệu lực đối với việc mua bán xăng dầu trái phép trên thị trường.

4/ Hạn chế việc sử dụng điện trong tiêu dùng, dành phần lớn điện phục vụ cho sản xuất. Cơ quan quản lý phân phối điện cần có quy định cụ thể về việc sử dụng điện của các hộ trong toàn thành phố.

c) Về Vật tư – Tài sản:

1/ Khuyến khích tận dụng phế liệu phế thải để sản xuất các mặt hàng tiêu dùng, nhằm tạo thêm nguồn nguyên liệu trong nước và công ăn việc làm cho nhân dân lao động. Nơi nào tận dụng phế liệu phế thải để sản xuất ra hàng hóa và bán cho Nhà nước, thì được ưu tiên trích tiền lời cho quỹ phúc lợi của đơn vị theo quy định của Nhà nước. Nơi nào không sử dụng phế liệu phế thải vào sản xuất, mà góp nhặt bán cho mành lưới thu mua phế liệu phế thải của Nhà nước, thì được ưu tiên phân phối vật tư – hàng hóa theo hình thức “2 chiều” (lấy cái cũ đổi cái mới).

2/ Tiến hành vận động mỗi nhà, mỗi cơ quan thực hiện đều khắp “sọt phế liệu phế thải” để bán cho các tổ chức thu mua phế liệu của Nhà nước. Các đoàn thể quần chúng (nhất là phụ nữ, thiếu nhi...) đóng vai trò chủ yếu trong việc vận động và tổ chức thực hiện nhiệm vụ này.

3/ Các cơ quan, đơn vị chưa xây dựng định mức lao động – vật tư – kỹ thuật thì phấn đấu xây dựng cho xong. Ngành xây dựng cơ bản phải tính toán mức tiêu hao vật liệu ở các công trình xây dựng, sửa chữa... nhằm tránh lãng phí vật liệu xây dựng và giảm giá thành.

4/ Xử lý thích đáng đối với những người cố tình chiếm giữ tài sản Nhà nước bất hợp pháp. Tiến hành thu gom đầy đủ (phát hiện đến đâu thì thu gom đến đó) các loại tài sản ở các hộ vắng chủ; bảo quản chu đáo, đánh giá và có

phương thức phân phối đối với các loại tài sản do Nhà nước quản lý tập trung, không để tồn đọng lâu ngày trong kho.

Tiến hành thanh lý toàn bộ các loại dụng cụ hư hỏng không sử dụng trong các cơ quan, xí nghiệp. Riêng xe hơi, đảm bảo thanh lý số xe hư hỏng để tập trung cho sửa chữa, tạo thêm nguyên liệu cho sản xuất.

d) Về lao động:

1/ Sử dụng số lao động sẵn có, không được tuyển dụng thêm từ nay đến cuối năm 1978. Phần đầu giảm 10% biên chế cơ quan hành chính sự nghiệp. Trong các cơ sở sản xuất – kinh doanh, ở những nơi có bộ máy gián tiếp vượt quá mức tỷ lệ quy định, cần thu xếp chuyển ngay sang sản xuất.

2/ Các ngành, các cấp cần huy động nhân lực phục vụ cho công tác thủy lợi, lao động xã hội chủ nghĩa, sản xuất tự túc của cơ quan, xí nghiệp... có trách nhiệm tính toán và chuẩn bị kỹ, không để tình trạng đưa người đi rất đông, tốn kém mà kết quả công việc làm được rất ít, đạt hiệu quả kinh tế rất thấp.

đ) Về sử dụng tiền vốn nhà nước:

1- Triệt để tiết kiệm chi tiêu hành chính: tận dụng các phương tiện dụng cụ Văn phòng sẵn có (giấy, mực, bàn ghế, máy chữ, máy tính...), hạn chế việc dùng tiền mặt mua hàng bên ngoài,

Tiến hành thanh toán tiền nhà, điện nước đối với số hộ ở nhà do cơ quan quản lý.

2- Tính kỹ dự toán, đơn giá vật liệu, tiền công đối với các công trình xây dựng cơ bản: cắt các khoản tăng không hợp lý và trên cơ sở đó mà thực hiện giảm 5% mức cấp phát vốn so với dự toán công trình.

3- Các ngành sản xuất – kinh doanh phải có hướng phân đầu sử dụng tiền vốn có hiệu quả kinh tế cụ thể trên cơ sở tích cực áp dụng chế độ hạch toán kinh tế và đưa công tác quản lý tài chính đi vào nền nếp chặt chẽ.

4- Thực hiện kiểm tra tài chính nội bộ thường xuyên ở các đơn vị, cơ quan, xí nghiệp theo Chỉ thị 28 của Ủy ban nhân dân Thành phố.

Phần đầu trong 3 tháng cuối năm 1978 tiết kiệm được 1,6 triệu đồng.

Điều 2. Để thực hiện có kết quả mục tiêu tiết kiệm từ nay đến cuối 1978, cần có những biện pháp:

- Trên cơ sở học tập tình hình và nhiệm vụ mới và Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ 6, gắn với các cuộc sinh hoạt đoàn thể chuyên môn mà giáo dục cán bộ, công nhân viên và quần chúng nhân dân phát huy quyền làm chủ tập thể, tích cực tham gia vào việc lao động sản xuất, thực hành tiết kiệm ở từng đơn vị cơ quan, xí nghiệp, từng Phường, xã, khu phố...

- Căn cứ vào nội dung và chỉ tiêu phân đầu chung của thành phố, mỗi cơ quan, xí nghiệp, phường, xã, khu phố phải xây dựng kế hoạch chỉ tiêu tiết

kiệm cụ thể cho đơn vị mình và có biện pháp cụ thể để thực hiện các chỉ tiêu đó.

- Thực hiện chế độ khuyến khích vật chất đối với những cá nhân, tập thể có thành tích trong tiết kiệm; áp dụng chế độ bồi thường vật chất theo nghị định 49/CP của Hội đồng Chính phủ đối với tập thể và cá nhân vi phạm về lãng phí, tham ô, ăn cắp của công...

- Tổ chức tuyên truyền rộng rãi, liên tục trên đài, trên các mặt báo về thành tích tiết kiệm và phê phán các hiện tượng lãng phí.

Điều 3. Ủy ban nhân dân Thành phố sẽ ra văn bản hướng dẫn các Sở, Ban, Ngành, Quận, huyện có biện pháp cụ thể phù hợp với từng nơi nhằm thực hiện một cách tốt nhất các mục tiêu từ nay đến cuối năm 1978. Dợt vận động này sẽ sơ kết vào dịp Tết Nguyên Đán đầu năm 1979.-

TM. Đoàn chủ tịch kỳ họp thứ 5 của
Hội đồng Nhân dân thành phố - Khóa 1
Chủ tịch điều khiển phiên họp